



Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức  
Our Lady of Lourdes Catholic Church

6550 Fairbanks N. Houston Rd. Houston, TX 77040  
Phone: 713.939.1906 • Fax: 713.939.0771 • Email: lourdes@loduc.org

Kính thưa quý Ông Bà, Anh Chị Em,

Nhìn lại chặng đường giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức đã đi qua, chúng ta đã nhận thấy rằng Thiên Chúa luôn chúc phúc và ban nhiều ơn lành cho giáo xứ chúng ta. Trước hết, chúng ta phải cảm ơn Thiên Chúa qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ Lộ Đức đã biến 25 mẫu đất sinh lầy thành nơi thờ phượng nguy nga với những cơ sở cần thiết cho việc truyền đạt đức tin và sinh hoạt hằng ngày. Kế đến, chúng ta phải tri ân và cầu nguyện cho các bậc lão thành và cha anh đi trước đã đổ mồ hôi, chất chiu kiếm từng đồng để lại ngôi nhà tổ cho con cháu và thế hệ tương lai.

Sau khi đã nhìn lại quá khứ, chúng ta cũng cần nhìn đến những nhu cầu hiện tại và tương lai của giáo xứ:

- 1/ Hội trường cũ (xây dựng cách đây 28 năm) hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, không phù hợp quy định sử dụng. Sửa sang lại quá tốn kém và vẫn không đủ để đáp ứng những sinh hoạt phát triển của giáo xứ.
- 2/ Hội Trường của chúng ta hiện tại đã trở nên quá nhỏ (sức chứa chỉ khoảng 300 người) so con số hơn 4,000 giáo dân đang sinh hoạt tại giáo xứ. Không có đủ sức chứa cùng những tiện nghi tối thiểu cho những sinh hoạt quy tụ đông người tham dự.
- 3/ Các đoàn thể Công Giáo Tiến Hành cần có phòng lớn để sinh hoạt. Đặc biệt cho những sinh hoạt của giới trẻ hiện nay thiếu thôn phượng tiện & cơ sở để phát triển.

Sau thời gian nghiên cứu hơn nhiều năm qua, việc xây dựng một **“Trung Tâm Sinh Hoạt”** cho giáo xứ là giải pháp tốt nhất đáp ứng được nhu cầu phát triển hiện nay cũng như trong tương lai của giáo xứ.

Kính thưa quý Ông Bà, anh chị em,

Phát triển giáo xứ là bổn phận chung của các gia đình trong giáo xứ. Vì việc phát triển tương lai và vì cần có cơ sở cho những sinh hoạt truyền đạt đức tin cho thế hệ con em, sinh hoạt duy trì văn hóa và đạo đức của gia đình, cùng sinh hoạt xã hội, phục vụ chung cho cộng đồng, chúng tôi tha thiết mời gọi mọi người, mọi thành phần, trong và ngoài giáo xứ, cùng cộng tác tích cực với quý Cha, quý anh chị em HĐTC & HĐMV.

Bằng sức mạnh của lời cầu nguyện trong tinh thần hiệp nhất, bằng tình yêu thương và giúp đỡ cho chính con em của quý vị, cụ thể góp một bàn tay trong việc đóng góp tài chánh cho công trình, chúng ta **“Cùng Nhau Bước Tới Tương Lai”** tốt đẹp cho các em. Và chắc chắn Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho việc làm của chúng ta.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Lộ Đức, Thánh Cả Giuse phù giúp để công trình xây cất “Trung Tâm Sinh Hoạt” từ khởi sự cho đến hoàn thành luôn được đẹp lòng Chúa.

Cha Chánh Xứ

Lm. Đa Minh Trịnh Thế Huy, O.P.